

# ดังกิ้น โดन्हัท ส่งพลังใจให้ทหารไทยใน 3 ชายแดนภาคใต้ กับ โครงการ “ส่งต่อรอยยิ้มให้ทหารไทย”



จากสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทหารและประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัท โกลเด้น โดन्हัท (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโดन्हัทแบรนด์ “ดังกิ้น โดन्हัท” จึงได้ตระหนักถึงความเสี่ยสละของเหล่าทหารไทย ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนเป็นที่มาของโครงการดีๆ ที่ชื่อว่า โครงการส่งต่อรอยยิ้มให้ทหารไทย เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ทหารไทย



**นางสาวระวีพรรณ ประกอบวรรณกิจ** ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โกลเด้น โดन्हัท (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงที่มาของโครงการว่า ด้วยระยะเวลากว่า 30 ปีที่ ดังกิ้น โดन्हัทได้มอบรอยยิ้มให้กับผู้บริโภคในไทย ด้วยโดन्हัทหลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคน จึงต้องการแสดงความขอบคุณต่อผู้บริโภคผ่านกิจกรรมการตอบแทนสังคมต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะจุดประกายการทำความดีให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยในปีนี้ดังกิ้น โดन्हัท ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมผ่านโครงการส่งต่อรอยยิ้มให้ทหารไทย เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ทหารไทย

สืบเนื่องจาดังกิ้น โดन्हัท ได้จัดกิจกรรมวันโดन्हัท เดย์ พร้อมกันทั่วโลก เพื่อรำลึกถึงหญิงสาวที่มอบโดन्हัทเป็นกำลังใจให้ทหารอเมริกาในสมัยสงครามโลกครั้งที่1 ซึ่งได้มีการผลิตโดन्हัทรสชาติพิเศษ **“สมายลี่ โดन्हัท”** โดन्हัทแห่งรอยยิ้มเพื่อแจกฟรีในวันโดन्हัทเดย์ ดังกิ้น โดन्हัทประเทศไทยจึงได้ติดต่อยอดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงออกต่อการตระหนักถึงความเสี่ยสละของเหล่าทหารไทยโดยการจำหน่าย สมายลี่โดन्हัท โดन्हัทรุ่นพิเศษนี้ ซึ่งรายได้ทุกๆ ๕ บาทจากการจำหน่ายสมายลี่โดन्हัท ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ได้นำมาสมทบทุนเป็นทุนทรัพย์สำหรับช่วยเหลือทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนับว่าได้รับการตอบรับดีจากประชาชนเป็นอย่างมาก

โดยเมื่อเร็วๆนี้ **นางสาวระวีพรรณ ประกอบวรรณกิจ** ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ดังกิ้น โดन्हัท พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ได้เข้ามอบทุนทรัพย์จากการจำหน่ายสมายลี่โดन्हัท จำนวน 389,015บาท ให้แก่ “กองทุนช่วยเหลือกำลังพล ทบ.จชต.” โดยมี **พลตรี พลาวุฒิ กลัษเจริญ** เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือให้เหล่าทหารไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างสันติภาพในชายแดนภาคใต้อย่างเข้มแข็งต่อไป

นางสาวระวีพรรณ ได้กล่าวต่อว่า ดังกิ้น โดนัท ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมดีๆ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปอย่างแน่นอน โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของดังกิ้น โดนัท ประเทศไทย ได้ที่ Facebook : DunkinDonutsThai

###